



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๑๘๕ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

### อิสราเอลขยายระยะเวลาวีซ่าให้แรงงานจีน



รัฐบาลของประเทศอิสราเอลได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาของ VISA สำหรับแรงงานชาวจีนจำนวนประมาณ ๑,๗๐๐ ราย ซึ่งทำงานก่อสร้างในประเทศอิสราเอลจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๐๒๐ โดยที่แรงงานชาวจีนดังกล่าว ได้อยู่ที่ประเทศอิสราเอลมาหลายปีแล้ว และ work permits ได้หมดอายุลงเมื่อปลายปี ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เรื่องนี้ การขยายระยะเวลา

ของ VISA สำหรับแรงงานชาวจีนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบันด้วยข้อจรรยาบรรณในเรื่องการเดินทางของแรงงานชาวจีนกลุ่มใหม่จากประเทศจีน เพื่อมาทดแทนแรงงานชาวจีนซึ่ง work permits ได้หมดอายุลงเมื่อปลายปี ๒๐๑๙ ดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอิสราเอลและหน่วยงาน Population and Immigration Authority ได้มีนโยบายการป้องกันการเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลของชาวต่างชาติ และผู้เดินทางเข้าประเทศอิสราเอลที่ได้เคยพำนักอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา ๑๔ วัน ก่อนหน้าที่จะเดินทางมายังประเทศอิสราเอล ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของประเทศจีนได้มีนโยบายในการป้องกันการเดินทางออกนอกประเทศจีนของชาวจีนด้วย และมีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศอิสราเอลไปยังประเทศจีนในหลายเที่ยวบินตั้งนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวนแรงงานชาวจีนกว่า ๑,๐๐๐ ราย ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศอิสราเอลในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ จึงไม่สามารถเดินทางมาได้

### ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากการที่รัฐบาลของประเทศอิสราเอลได้อนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาของ VISA สำหรับแรงงานชาวจีนจำนวนประมาณ ๑,๗๐๐ ราย ซึ่งทำงานก่อสร้างในประเทศอิสราเอลดังกล่าวมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งจากการป้องกันการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในประเทศอิสราเอลเอง และอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย โดยในปัจจุบัน ตลาดของบ้านและที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานกำลังเติบโต จึงมีความจำเป็นต้องมีแรงงานก่อสร้างในการทำงานในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากแรงงานชาวจีนแล้ว ประเทศอิสราเอลคาดหวังที่จะมีแรงงานจากประเทศยูเครนและโมโดวาเดินทางมาทำงานในประเทศอิสราเอลด้วย

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามโดยทางใด



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๑๘๕ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นอกจากนี้ The Israel Manufacturers Association ของประเทศอิสราเอลได้คาดการณ์ว่าบริษัทในภาคธุรกิจของประเทศอิสราเอลจำนวนมากจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากประเทศจีนในขณะนี้ โดยบริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการของประเทศอิสราเอลซึ่งมีฐานการผลิตภายในประเทศอิสราเอลและมีการนำเข้าสินค้าประเภท raw material จากประเทศจีน หรือ suppliers จากประเทศที่สามซึ่งใช้สินค้าประเภท raw material จากประเทศจีนในขบวนการผลิตเช่นกัน โดยได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับสินค้าหรือการชำระค่าสินค้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาดังกล่าว ทั้งนี้ จากตัวเลขสถิติของศูนย์สถิติแห่งชาติประเทศอิสราเอลระบุว่ามูลค่าสินค้าที่มีการนำเข้ามายังประเทศอิสราเอลจากประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ ๖.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ๒๐๑๙ นอกจากนี้ The Israel Manufacturers Association ได้ระบุเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจากประเทศจีน อาจจะส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศอิสราเอลอีกด้วย เนื่องมาจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศมีความจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นเพื่อทดแทนสินค้าวัตถุดิบจากประเทศจีนเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และนำไปสู่ราคาสินค้าที่มากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ ในปีระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมา (ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๙) มูลค่าการค้าเฉลี่ยระหว่างประเทศอิสราเอลและจีนประมาณ ๑๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกจากประเทศอิสราเอลไปจีนประมาณ ๔,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Machinery, Electrical Equipment ๕๗%, Optic Machinery ๑๖%, Machinery, Mechanic Equipment ๕%, Fertilizers ๕%, Chemicals ๓% เป็นต้น) และนำเข้าจากจีนประมาณ ๖,๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (Machinery, Electrical Equipment ๒๔%, Machinery, Mechanic Equipment ๑๕%, Chemicals ๖%, Clothing, ๖%, Furniture ๕% เป็นต้น)

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper, ๑๗/๐๒/๒๐๒๐

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามโดยทางใด